

สยามราช

นิคมเขต นิคมชวราช ปุณณเขต ปุณณชวราช

สถาปนา ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

WWW.SIAMRATH.CO.TH

•ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๑๘๖๕๕ •วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗



กศบ.ต้องฉลาดจัดการศึกษา

นางยุวณิตย์ ประสงค์สุข ผอ.ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขต (ศบข.) ปทุมวัน เปิดเผยถึงการที่สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) ได้ร่วมมือกับ บริษัท เซลล์ แห่งประเทศไทย จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสขึ้น เพื่อเป็นการขยายการศึกษาสู่เด็กที่ขาดโอกาสในสถานบริการน่านมั้น ให้ได้มีโอกาสในการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเอง โดยใช้สถานบริการน่านมั้น บริษัท เซลล์ ในพื้นที่เขตปทุมวันเป็นโครงการนำร่อง

ในการนี้ ศบข.ปทุมวัน ได้ประสานงานกับตัวแทนบริษัท เซลล์ แห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ศูนย์การเรียนดังกล่าวมีนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจำนวนหนึ่ง โดยพร้อมที่จะเปิดทำการให้บริการกับประชาชนที่ให้บริการสถานี น่านมั้น เซลล์ และประชาชนบริเวณใกล้เคียง ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 นี้ในส่วนกิจกรรมพบกลุ่มจะดำเนินการโดยครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเขตปทุมวัน ขณะเดียวกัน นอกจากการสอนหนังสือ และจัดกิจกรรมพบกลุ่มให้ แก่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้ว ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเขตปทุมวัน ยังทำหน้าที่ให้ความรู้และดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กเร่ร่อนในพื้นที่เขตปทุมวันซึ่ง มีอยู่จำนวนหนึ่งด้วย

ยามาอำหุบร.ร.ดนตรีในฝัน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ รับความร่วมมือจาก บริษัท สยามดนตรียามาสา จำกัด ได้สนับสนุนโครงการ โรงเรียนดนตรีในฝันโดยจะอุปถัมภ์โรงเรียนในฝัน 4 โรงเรียน ใน 4 ภูมิภาคเพื่อ จัดทำหลักสูตรและสื่อวิชาดนตรีเพื่อการพัฒนาทางด้านดนตรีของโรงเรียนในฝันทั้ง 921 โรงเรียนทั่วประเทศซึ่งในระยะแรกจะทำการพัฒนาครูโรงเรียนในฝันด้านดนตรี โดยจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาชีพครูคอร์สเดือร์ ตั้งแต่การแนะนำ พื้นฐานการ เล่น เทคนิควิธีการสอนโน้ต การใช้ลม ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นควบคู่กับการปฏิบัติ และแนวคิดนตรีประกอบการเล่นรวมกันเป็นกลุ่ม การทบทวนเนื้อหา และเตรียม

บทเพลงในการแสดงแบบรวมวง ให้ครูระดับประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 261 คน และเมื่อจบกิจกรรมจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าอบรมทุกคน

นายปิยะบุตร กล่าวด้วยว่า ตนดีใจที่หน่วยงานภาคเอกชนเห็นความ สำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของเด็กไทยให้การสนับสนุนทั้งด้านวิทยากร หลักสูตรการอบรม สื่อและอุปกรณ์ทั้งหมดซึ่งเป็นการสร้างโอกาสให้เด็กทั่วประเทศ ได้รับการพัฒนาการทุกๆ ด้านอย่างมีความสุข ขณะเดียวกันคุณภาพการศึกษาจะ ทัดเทียมกันด้วย

แม่ฟ้าหลวงดันเชียงรายเป็นศูนย์กลาง

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดเผยว่า การกิจสำคัญอย่าง หนึ่งของมหาวิทยาลัยในการวิจัยพัฒนาและผลิตภัณณ์นั้น เพื่อช่วยสร้างจังหวัด เชียงรายให้เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้และนวัตกรรมในธุรกิจด้านชาและผลิตภัณณ์ที่ มีศักยภาพ ในการแข่งขันระดับนานาชาติ และเป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทาง วิทยา การด้านชาและผลิตภัณณ์ ตลอดจนเป็นแหล่งรวมทักษะความเชี่ยวชาญ และ

ซัพพลายเออร์(Suppliers) ของอุตสาหกรรมชาครบวงจร โครงการจัดตั้งสถาบันชา นี้ จะเป็นแหล่งรวม นักวิจัยจากหลายสาขา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ เขต ภาคเหนือ และทั่วประเทศ อาทิ ม.เชียงใหม่ ม.นครธรรม ม.แม่โจ้ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ม.เทคโนโลยี สุริยศรี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง ชาติ และหน่วยงานในเชียงราย เพื่อร่วมกันผลักดันให้ นโยบายดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย โดยแม่ฟ้าหลวง จะทำ หน้าที่เป็นผู้ประสานงานกลางในการพัฒนาองค์ความรู้ สู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมชาและผลิต ภัณณ์ อันจะก่อประโยชน์ต่อสังคมเศรษฐกิจของจังหวัด เชียงรายและประเทศชาติต่อไป" รศ.ดร.วันชัย กล่าว

สกอ.ปรับนิเทศเด็กเก่งก่อนไปออก

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)จัดประชุมนิเทศการเดินทาง ปักิษาดูงาน ณ ประเทศในยุโรป ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาโครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษให้ มีวิสัยทัศน์ ครั้งที่ 2 โดย รศ.ภาวิศ ทองโรจน์ รักษา ราชการแทนเลขาธิการ กอ. เป็นประธานและกล่าว บรรยายพิเศษตอนหนึ่งว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ



รศ.ดร.จิรเดช อู่สวัสดิ์ และรางวัลทุนสนับสนุน การระดับชาติครั้งที่ 1